

Số: /TB - HĐND

Ninh Thuận, ngày tháng 4 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH**  
**Về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền, lưu trữ dữ liệu hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Ngày 21/4/2022, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tổ chức cuộc họp công tác phối hợp với các cơ quan liên quan về cung cấp thông tin, đưa tin, lưu trữ dữ liệu nhằm tổng hợp, tuyên truyền hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh. Tham dự họp có đ/c Trần Minh Lực, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Cuộc họp đã nghe báo cáo của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về công tác phối hợp với các cơ quan liên quan về cung cấp thông tin, đưa tin, lưu trữ dữ liệu hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thời gian qua, phát biểu của lãnh đạo Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất một số nội dung như sau:

**1. Kết quả đạt được**

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất và đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong thời gian qua, đã đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của HĐND, cụ thể:

+ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã phối hợp tốt với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong quá trình hoạt động, ban hành kịp thời các kế hoạch, giấy mời, gửi trước và cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan cho Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đối với các hoạt động của Đảng đoàn HĐND, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh; tham mưu chuẩn bị đầy đủ các nội dung trả lời phỏng vấn Thường trực HĐND tỉnh trước mỗi kỳ họp HĐND tỉnh theo yêu cầu của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các phóng viên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tác nghiệp, nhờ vậy các phóng viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch. Quản lý tốt hoạt động Trang

thông tin điện tử của HĐND tỉnh. Lưu trữ, cập nhật đầy đủ tư liệu hoạt động của HĐND tỉnh theo quy định.

+ Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp tốt đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân, cử tri trong và ngoài tỉnh về các hoạt động HĐND tỉnh; thông tin về hoạt động của HĐND đến với Nhân dân kịp thời hơn, chất lượng hơn, qua đó giúp cử tri theo dõi được các hoạt động của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực như công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, các hoạt động kỳ họp, phiên họp, giám sát, khảo sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân,... đã cử phóng viên tham gia và đưa tin kịp thời, phản ánh đầy đủ các nội dung hoạt động của HĐND, nổi bật là hoạt động kỳ họp, phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri, các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh. Hầu hết các hoạt động đều đã được phối hợp đưa tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh. Đã thực hiện nhiều Clip hình ảnh, phóng sự về hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; thực hiện lưu trữ đầy đủ các thông tin này.

*Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần nâng cao chất lượng:*

+ Việc tuyên truyền, phổ biến, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua đã có kết quả, hiệu quả đi vào thực tế đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh còn hạn chế.

+ Hoạt động giám sát, khảo sát, giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân chưa được chú ý tuyên truyền thường xuyên.

+ Phản ánh hoạt động Đại biểu HĐND các cấp, cử tri có những điển hình, gương tốt, trách nhiệm tích cực chưa nhiều.

+ Phối hợp chưa chặt chẽ giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong công tác đưa tin, phản ánh, lưu trữ các thông tin, hình ảnh về hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh; nhất là phối hợp thông tin, tập trung lưu trữ các tư liệu, hình ảnh qua các hoạt động để tổng kết hàng năm, tổng kết chuyên đề, tổng kết nhiệm kỳ cần được chú trọng quan tâm.

## **2.Nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến**

*\* Thường trực HĐND tỉnh thống nhất các nội dung, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị theo Báo cáo số 16/BC-VP ngày 22/4/2022 của Văn phòng*

*Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đồng thời nhấn mạnh 07 nội dung hoạt động của HĐND cần quan tâm để tập trung thông tin, tuyên truyền thường xuyên và lưu trữ nội dung, hình ảnh, cụ thể các hoạt động:*

+ Hoạt động kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND.

+ Hoạt động xây dựng nghị quyết HĐND, quá trình lập Đề án, khảo sát, thẩm tra, ban hành; đôn đốc triển khai thực hiện, kết quả, hiệu quả nghị quyết đi vào cuộc sống.

+ Hoạt động khảo sát, giám sát đôn đốc giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân.

+ Hoạt động giám sát chuyên đề: Các giám sát chuyên đề cần quan tâm đi sâu quá trình giám sát, phạm vi đối tượng giám sát, các kiến nghị sau giám sát.

+ Hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

+ Hoạt động “diễn đàn tiếng nói cử tri”.

+ Các hoạt động thăm, làm việc ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ sở.

*\* Thống nhất các đề xuất, kiến nghị của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh và Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận:*

+ Tập huấn, giới thiệu đối với các phóng viên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh về chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp và yêu cầu công tác tuyên truyền, thông tin, vận động Nhân dân thực thi pháp luật trong tình hình mới.

+ Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh bố trí nhân sự theo dõi, phụ trách chuyên sâu công tác thông tin, tuyên truyền lĩnh vực hoạt động HĐND các cấp, công tác đại biểu dân cử.

+ Ban hành Quy chế phối hợp giữa 3 cơ quan: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh về cung cấp thông tin, đưa tin, lưu trữ dữ liệu hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

+ Đề nghị Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh sớm mở lại chuyên mục “diễn đàn tiếng nói cử tri” trên kênh phát thanh và truyền hình Ninh Thuận, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền, vận động;

+ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo phản ánh đầy đủ các hoạt động nêu trên và mở danh mục lưu trữ nội dung, hình ảnh để đánh giá tổng kết năm, tổng kết chuyên đề, tổng kết nhiệm kỳ để phản ánh đầy đủ hoạt động nâng cao chất lượng của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Ninh Thuận (th. hiện);
- Trang tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, các phòng.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Lực**